
Skýrsla vegna starfsársins 2013-2014 

Síðasta starfsár var ekki mjög viðburðaríkt hjá hópnum. 

Í maí 2013 hádegisverðarfundur sem bar vinnuheitið "Betri rekstur tölvukerfa", en þar var 
rætt aðeins um rekstur í OpenSource umhverfi, DevOps sem er ný aðferða fræði í útgáfu 
hugbúnaðar í rekstrarumhverfi. Einnig var aðeins fjallað um landamæri í skýjunum. Þá var 
einnig mjög áhugavert að fá að sjá hve góður undirbúningur við flutning vélasals skipti miklu 
mál, en það var framhald fyrirlestur frá fyrri viðburði. 

Í Janúar var haldin sameiginlegur hádegisverðarfundur með Hugbúnðarhópnum um dreifingu 
hugbúnaðar. Að vísu var stiklað á fleiri hlutum en að því snerist beint. Þessi viðburður tókst 
vel og var mætingin góð.  

Planið er síðan að vera með einn viðburð vorið 2014 og annan um haustið. Vonandi verður 
hópurinn  nógu hugmyndaríkur og drífandi til að bjóða upp aðra styttri viðburði inn á milli.  

 


